

## Chữ “Quang” - biểu tượng của sự rạng ngời và ánh sáng trí tuệ

ISSN: 2734-9195 09:12 03/04/2025

Trong triết lý Phật giáo, ánh sáng không chỉ mang giá trị biểu tượng mà còn là thực tại sâu sắc được thắp lên bởi trí tuệ, từ bi và sự tỉnh thức. Ánh sáng là phương tiện xua tan bóng tối vô minh - nguyên nhân sâu xa dẫn đến khổ đau.

Nhiều bản kinh Phật đã sử dụng hình ảnh ánh sáng để biểu thị trí tuệ giác ngộ và niềm hy vọng cho chúng sinh trong cõi sinh tử. Trong đời sống, tên gọi “Quang” không chỉ mang nghĩa là “ánh sáng” mà còn là kỳ vọng vào một con người mang lại sự soi rọi, dẫn đường và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

### Ánh sáng trong Phật giáo - biểu tượng và chân lý sống

Trong tiếng Phạn, ánh sáng thường được ví như “**prajñā**” - trí tuệ, giúp con người vượt qua vô minh. Từ những ngọn đèn nhỏ trong lễ hội Phật Đản đến ánh sáng rực rỡ nơi thân tướng đức Phật, mọi biểu hiện đều hướng đến một sự thật rằng: khi tâm được soi sáng, thế giới cũng đổi thay.

### Ánh sáng là trí tuệ vượt lên vô minh

Vô minh (avidyā) là bóng tối trong tâm, khiến con người lầm tưởng, bám víu và khởi sinh tham - sân - si. Chỉ có ánh sáng của trí tuệ mới có thể giúp con người nhận diện và đoạn trừ vô minh.

Ánh sáng ấy không phải là ánh sáng của sự thông minh thế gian, mà là ánh sáng của sự thấu hiểu bản chất đời sống: vô thường, khổ, vô ngã.

Người có trí tuệ không bị đánh lừa bởi những hào nhoáng bên ngoài, cũng không dễ bị xao động trước thị phi - đó là biểu hiện của “quang minh chính đại”, tức là sống bằng ánh sáng của chính kiến.

### Ánh sáng là phương tiện dẫn đường

Đức Phật được tôn xưng là Đấng Thế Tôn rạng ngời (Bhagavat) - ánh sáng của Ngài không chỉ là tướng tốt mà còn là năng lượng trí tuệ, từ bi soi rọi khắp thế

gian. Người mang tên “Quang” vì vậy cũng gợi nhắc đến một sứ mệnh: trở thành ngọn đèn nhỏ nhưng vững chãi, dẫn lối cho mình và cho người, đặc biệt trong thời đại mà bóng tối của vọng tưởng và sân hận đang lan rộng.



Khám phá biểu tượng của sự rạng ngời, ánh sáng của trí tuệ và hy vọng, được phản chiếu qua tên “Quang”.

### **“Quang” - Tên gọi khơi gợi trí tuệ và lý tưởng sống sáng rõ**

Tên gọi “Quang” mang nhiều tầng nghĩa đẹp: ánh sáng, sự rạng rỡ, minh bạch, soi sáng. Khi được đặt cho một con người, tên này không chỉ là một lời chúc, mà còn là một lời giao ước vô hình với cuộc đời - sống sao cho trở thành nguồn sáng.

### **Sáng trong suy nghĩ - Chính kiến làm nền**

Người mang tên Quang nên nuôi dưỡng chánh kiến - tức cái nhìn đúng đắn theo giáo lý nhà Phật. Sống có chính kiến giúp:

Không bị cuốn theo thành - bại, hơn - thua.

Nhận biết vô thường để không dính mắc vào những thứ tạm bợ.

Biết phân biệt điều thiện và điều bất thiện, từ đó lựa chọn con đường sống lành mạnh.

### **Sáng trong hành động - Minh bạch và ngay thẳng**

Ánh sáng còn là biểu tượng của **sự minh bạch**, trung thực và sống đúng đạo. Người mang tên Quang được kỳ vọng sống “quang minh chính đại” - tức là:

Nói thật, làm thật, không vì lợi ích cá nhân mà gian dối.

Sống cống hiến và tạo ra giá trị thực sự cho cộng đồng.

### **Sáng trong tâm hồn - Từ bi và hy vọng**

Người có ánh sáng trong tâm là người sống với lòng từ bi và khơi gợi được hy vọng cho người khác. Như hình ảnh đức Phật thấp sáng trái tim chúng sinh bằng sự yêu thương và bao dung, người tên Quang cũng nên trở thành người lan tỏa sự lạc quan, biết an ủi, dẫn dắt, và khơi dậy tinh thần sống thiện lành.

### **“Quang” như một biểu tượng hy vọng giữa dòng đời vô thường**

Thế gian vốn là cõi vô thường, nơi khổ đau và thay đổi là điều tất yếu. Trong dòng chảy đó, ánh sáng của hy vọng và niềm tin luôn cần được thắp lên để con người không bị lạc lối.

Ánh sáng của hy vọng không phải là mộng tưởng viễn vông, mà là niềm tin dựa trên nhân quả và hành động tỉnh thức.

Người mang tên “Quang” có thể trở thành biểu tượng sống động của niềm hy vọng - người có thể nở nụ cười trong nghịch cảnh, có thể truyền lửa cho người khác bằng chính trải nghiệm sống và đạo hạnh của mình. Phật giáo dạy:

Nếu bạn thắp sáng cho người khác một ngọn đèn, chính bạn cũng được chiếu sáng.

Người mang tên “Quang”, nếu sống đúng với tinh thần này, sẽ vừa giúp đời, vừa làm đẹp chính mình - điều đó chính là sống một đời có ý nghĩa.

### **Thông điệp**

Tên “Quang” không chỉ là âm vang êm ái, mà còn là một lý tưởng sống mạnh mẽ: sống như ánh sáng - rõ ràng, soi sáng, không đốt cháy ai nhưng luôn hiện diện để dẫn đường. Người mang tên Quang có thể:

Sống có trí tuệ, vững vàng trong nhận thức và lựa chọn.

Sống có lý tưởng, không đánh mất mình giữa dòng đời hỗn mang.

Sống có từ bi, biết lan tỏa ánh sáng cho người xung quanh.

Trong ánh sáng của Phật pháp, sống như một ngọn đèn là đủ để chuyển hóa khổ đau, và giúp thế giới trở nên sáng hơn.

“Quang” là một lý tưởng sống, không chỉ là cái tên, Như đức Phật từng dạy:

Hãy tự mình là ngọn đèn, là nơi nương tựa cho chính mình. Hãy nương tựa vào Pháp, không nương tựa vào điều gì khác.

Có lẽ, tên “Quang” chính là lời gợi nhắc cho mỗi người mang tên ấy: Hãy sống làm ngọn đèn, soi cho mình và lan tỏa cho đời - đó là giá trị cốt lõi của một đời sống đầy ý nghĩa.

**Nguyễn Huy Du**